
sþ. 651. Fyrirspurn [402. mál]
til dómsmálaráðherra um lögregluvarðstöð í Garðabæ.

Frá Gunnari G. Schram.

1. Telur dómsmálaráðherra ekki tímabært að koma á fót lögregluvarðstöð í Garðabæ
ásamt tilheyrandi búnaði til aukinnar þjónustu fyrir íbúa þar?

2. Ef svo er, hvenær má búast við að lögregluvarðstöð þar verði opnuð?


